



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวเปิดห้องทิวเพิ่มศักยภาพวิชาไอเน็ต ยกมาตรฐานการศึกษาน.ร.ตจว.-ลดเหลื่อมล้ำ

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและสาธิตการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาธิต มศว) องค์กรฯ กล่าวถึงโครงการ “เพิ่มศักยภาพทิวร่วมกับมศว” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมความรู้เพื่อจะทำคะแนนสอบไอ-เน็ตใน 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์ของมศวที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ทำให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาทางการศึกษาและต้องการช่วยเหลือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานความรู้ความสามารถของนักเรียนในเขตจ.นครนายก และจังหวัดใกล้เคียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา 7 (สพม.7) ที่อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

ผศ.กิตติคุณ กล่าวว่า นักเรียนที่มีโอกาสพ่อแม่จะส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อในเขตตัวเมืองใหญ่ๆ การเดินทางสะดวกสำหรับคนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี ส่วนเด็กที่เรียนอยู่ในจ.นครนายกในปัจจุบัน เป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสนักเรียนร้อยละ 99 ไม่มีโอกาสได้ความรู้จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงนับเป็นการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาสู่นักเรียนในเขตจ.นครนายกและจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ครูดีจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) และสาธิต มศว ปทุมวัน โดยที่จากการจัดโครงการมาแล้ว 2 รุ่น พบว่า นักเรียนในพื้นที่สพม.7 กระทั่งรื้อเริ่มเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก

“มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจำนวนมากมีปัญหาเนื่องจากขาดครู และการจัดสรรครูลงสู่พื้นที่ในโรงเรียนต่างๆ ก็ไม่ตรงวุฒิทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามา นักเรียนก็จะได้รับความรู้ความคิดในวิชานั้นๆ ไม่เต็มที่ นอกจากนั้นครูยังมีภาระการสอนจำนวนมาก ครูไม่มีโอกาสไม่มีเวลาหาความรู้ใหม่ๆ ครูบางคนเป็นคนเก่ง แต่เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนที่ต้องรับภาระงานมากมาย ไม่มีเวลาสอนมากพอ เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษานักเรียนแทบทั้งสิ้น” ผศ.กิตติคุณกล่าวและว่า โครงการเพิ่มศักยภาพ ทิวร่วมกับมศว เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และเป็นโครงการที่ทำให้วงการศึกษาน.ร.ตจว.นครนายกและจังหวัดใกล้เคียงตื่นตัวมากขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่มากขึ้นด้วยระหว่างการศึกษาระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

